

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- ในโอกาสวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติ โดยตลอดระยะเวลาที่ ๖๐ ปี พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองภายใต้ร่มพระบารมี ในวาระอันสำคัญนี้ขอให้ทุกจังหวัดจัดงานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลต่อด้วยพิธี “รวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ทุกจังหวัดจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยเชิญชวนข้าราชการสมาชิก อสป. และประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงพลังของปวงชนชาวไทยที่พร้อมจะปกป้องเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ อสป. ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย</p>	<p>- จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคใต้และรัฐบาลได้ขยายวงเงินทศรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง พังงา กระบี่ และสงขลา มากกว่า ๕๐ ล้านบาท ขอให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง รัดกุมอย่าให้เกิดการร้องเรียน</p> <p>สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีคราวเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลั่นกรอง รวมทั้งให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และควรมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งในการซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือนให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย สำหรับการฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ พนังกั้นน้ำที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดฟื้นฟูบูรณะโดยเร็ว โดยในเบื้องต้นให้ใช้งบประมาณจากเงินทศรองราชการ หรืองบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกินกำลังความสามารถ ขอให้แจ้งกระทรวงทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๓. สถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p>- ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่ แต่จากรายงานพบว่ามีพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวน ๔๘ จังหวัด จึงขอให้ทุกจังหวัดติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่าให้เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และขอให้ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทำการเกษตร ทั้งข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ซึ่งผลผลิตอาจจะได้รับความเสียหาย ขอให้เร่งช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องเงินช่วยเหลือและการฝักอานชีพระยะสั้น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นอกจากนี้สิ่งที่มาพร้อมกับฤดูร้อน คือ พายุฤดูร้อน ขอให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น โดยขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อเตรียมการป้องกันหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อาจเกิดอันตรายหากเกิดวาตภัยขึ้น</p>	
<p>๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>- จากรายงานข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์และการจับกุมสถานบริการซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นได้ว่าสถานการณ์ปัญหาเสพติดในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จำเป็นที่จะต้องควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาเสพติดอย่างเร่งด่วนและเฉียบขาด จึงขอให้ทุกจังหวัดได้บูรณาการการทำงานและสนธิกำลังจากหน่วยงานในจังหวัด ออกปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงของปัญหาเสพติดให้เห็นผล และให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ในมาตรการ “ปิดโอกาส ขยายผล ค้นหาตามหมายจับ” ดังนี้</p> <p>๑) ปิดโอกาส คือ ให้เพิ่มความเข้มข้น กวาดล้างยาเสพติด ระดมกำลังสืบสวนปราบปราม ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและให้เพิ่มความถี่ของการจัดระเบียบสังคมในเมืองใหญ่ๆ โดยออกตรวจตราสถานบริการ แหล่งบันเทิง แหล่งมั่วสุม บ้านเช่า หอพัก แบบจู่โจม และในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการมั่วสุม หรือเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง - ศตส.มท.

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๒) ขยายผล คือ ระดมกำลังจับกุมผู้เสพผู้ติด และดำเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนักค้า นักค้ารายสำคัญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติด และให้ขยายผลสืบสวน สอบสวนจากผู้ที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษาฯ รวมทั้งให้ประสานเรือนจำในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำด้วย</p> <p>๓) ค้นหาตามหมายจับ คือ ให้จัดทำบัญชีหมายจับค้างเก่า และแลกเปลี่ยนบัญชีฯ กับจังหวัด อำเภอ อื่นๆ เพื่อประสานในการสืบสวนติดตามจับกุม</p> <p>สำหรับปฏิบัติการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระงับความรุนแรงของปัญหาอย่างรวดเร็ว และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินงานของรัฐและมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงขอให้จัดให้มีการแถลงข่าวผลการจับกุมทุกครั้งที่มีการจับกุมคดีร้ายใหญ่หรือรายสำคัญ</p>	
<p>๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด หรือนโยบาย Beautified City</p>	<p>- จากรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด ขณะนี้มีจำนวน ๔๓ จังหวัด ที่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงทราบแล้ว สำหรับ ๓๓ จังหวัดที่เหลือ ขอให้รายงานให้ทราบด้วย และขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดช่วยผลักดันนโยบายนี้ต่อไป โดยประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนการออกแบบให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดมีความสวยงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน เมื่อประชาชนมีความรักและภูมิใจในจังหวัดตนเองจะช่วยสร้างความสุข ความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายวิเชียร ขวาลิต)</u></p> <p>๑. การแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือน</p>	<p>- สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ เรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง มหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔</p>	
<p>๒. การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคใต้</p>	<p>- ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคใต้ และรัฐบาลได้ขยายวงเงินทรองราชการในอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๘ จังหวัด มากกว่า ๕๐ ล้านบาทนั้น (๘ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง พังงา กระบี่ และสงขลา) ขอเน้นย้ำ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการการใช้จ่ายดังกล่าว ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง รัดกุม อย่าให้เกิดกรณี การร้องเรียนเป็นอันขาด</p> <p>นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยมอบเงินเยียวยาให้ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๓ ประการ คือ</p> <p>๑) น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย</p> <p>๒) บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๗ วัน</p> <p>๓) บ้านพักอาศัยเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม</p> <p>โดยทั้ง ๓ กรณีต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศ ภัยพิบัตินั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้เป็นไป</p>	<p>- จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง พังงา กระบี่ และสงขลา</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด โดยจะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกลิ่นกรองและกำกัับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาคมในพื้นที่ได้เข้ามีส่วนร่วมด้วย</p> <p>นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเข้มแข็ง</p>	
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและวาตภัย</p>	<p>- ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด แม้จะมีรายงานว่ามีฝนตกในบางพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำยังคงไม่เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะน้ำอุปโภค บริโภค อย่าให้เกิดการขาดแคลนได้</p> <p>นอกจากนี้สิ่งที่มาพร้อมกับฤดูร้อน คือพายุฤดูร้อน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันบ้านเรือนทรัพย์สินของตน และกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจตราป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อาจเกิดอันตรายจากพายุฤดูร้อน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๔. สรุปผลการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๔</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า จากผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้มาตรการห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในหลายจังหวัด สามารถช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้เสียสละทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าวจนสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ขอให้ทุกจังหวัดรักษาผลการดำเนินการที่ดีอย่างนี้ต่อไปและดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นต่อไป</p>	
<p>๕. การรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จะมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย จึงขอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม</p> <p>๒) จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับสถานการณ์ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยบูรณาการการปฏิบัติจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๓) ดำเนินมาตรการทางការข่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๖. การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์จังหวัด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทบทวนปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ของจังหวัดพร้อมทั้งให้จัดทำแผนรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด โดยให้ประสานและบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลให้กระทรวงทราบ ขณะนี้ยังมีอีก ๒๖ จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการ จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทบทวนปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ให้มีบทบาทเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ของจังหวัดพร้อมทั้งจัดทำแผนรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดแล้วรายงานผลให้กระทรวงทราบภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	
<p>๗. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ขึ้น โดยในแผนนี้จะเป็นการเสนอให้มีการปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>๑) การถ่ายโอนภารกิจการรังวัดทำแผนที่ของกรมที่ดินไปให้ภาคเอกชนดำเนินการ</p> <p>๒) ภารกิจของกรมที่ดิน ๒ ภารกิจ ที่จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน</p> <p>๓) เสนอขอจัดตั้ง “สำนักพิมพ์กรมที่ดิน” เป็นหน่วยงานบริการในรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)</p> <p>๔) เสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และยกฐานะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรม ๖ กรมในสังกัด รวม ๓๕ หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวแล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้นำส่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในภาพรวมของทุกกระทรวง ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวเมื่อใด กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งประสานให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๘. พิธีเสกและอัญเชิญ น้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจัดพิธี เสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธี เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล</p> <p>ในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ ได้มีการ เตรียมการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑) ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดพิธี พลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยสำรวจแหล่งน้ำสำคัญที่จะประกอบพิธีฯ แล้วรายงาน ให้กระทรวงทราบ</p> <p>๒) การจัดทำโถงน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้ประสานขอความร่วมมือนายช่างสิบหมู่ ออกแบบโถงน้ำพระพุทธมนต์ โดยได้ออกแบบในรูปแบบลักษณะ “คนโท” ลวดลายประณีตศิลป์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนลวดลายด้วยน้ำทองและสีคราม ประดับภาพ เครื่องหมายราชการของแต่ละจังหวัด (หรือภาพ ตราประจำจังหวัด) และประดับตราสัญลักษณ์การจัดงาน เฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัย</p> <p>หากจังหวัดใดยังไม่ได้สำรวจแหล่งน้ำสำคัญที่จะ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ของ จังหวัด และยังไม่ได้จัดส่งภาพตราประจำจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทราบขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๙. โครงการคนมหาดไทย ร่วมใจทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน</p>	<p>- เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ “โครงการ คนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมฉลอง</p>	<p>- สำนักนโยบายและแผน สป. (ส่วนยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงภายใน)</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>โอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ</p> <p>เพื่อให้โครงการฯดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลตามที่กำหนดไว้ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด จังหวัด ทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด สป. ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) พิจารณากำหนดกิจกรรมทำความความดี เพื่อสังคมและสาธารณะ (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมร่วมกันทำความดี ภายในกำหนดเวลาของโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้</p> <p>๒) แจ้งกิจกรรมการทำความดีฯ ที่จะร่วมกันดำเนินการนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p> <p>๓) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมความดีฯ ที่ได้ร่วมกันทำแล้ว ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน ๗ วัน หลังจากที่ได้ทำแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ</p> <p>ทั้งนี้ จังหวัดสามารถประสานรายละเอียดได้กับทางสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรง</p>	
<p>๑๐. การใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓๒๐ ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรให้จังหวัดใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยจัดสรรให้จังหวัดละ ๓ ล้านบาท ๔ ล้านบาท และ ๕ ล้านบาท (ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่/จำนวนประชากร/ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) และได้เพิ่มให้จังหวัดบึงกาฬ ๓ ล้านบาท และจังหวัดหนองบัวลำภู จากเดิม ๓ ล้านบาท เป็น ๔ ล้านบาท</p>	<p>- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. - จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้จังหวัดใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>๑) ให้จังหวัดใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและยังไม่มียกงบประมาณจากแหล่งอื่นใดที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบและเสียหายต่อประชาชน</p> <p>๒) ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดย สปจ.สป.จะได้แจ้งประสานในรายละเอียดให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p>	
<p>๑๑. การเสริมสร้างสมรรถนะภาครัฐและเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p>	<p>- นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้เป็นประธานการประชุม กรอ.ส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยได้พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้</p> <p>๑) การสนับสนุนบทบาทของ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)</p> <p>๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งบริหารจัดการในภารกิจของ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๓) การสนับสนุนการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อย่างจริงจัง และให้การตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมด้วย</p> <p>ในการนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กรอ.ได้เน้นย้ำ ๒ ประเด็นหลักเพิ่มเติม คือ</p>	<p>- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ๑๘ กลุ่มจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>(๑) ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากการเข้าไปมีบทบาทภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)</p> <p>(๒)ให้นำผลการศึกษาด้านผลกระทบจากการเปิดเสรี AEC ของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาใช้ประโยชน์และขยายผลการดำเนินงานต่อไป</p> <p>จึงขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดย สบจ.สป. จะได้ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดกับทางจังหวัดต่อไป</p>	

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔